

KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội làm việc tại hội trường.

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, buổi sáng Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự án Luật Công chứng (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội thảo

luận tại tổ và đã có 106 lượt ý kiến tham gia. Ngay sau phiên thảo luận tổ, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận tổ và có báo cáo tổng hợp gửi đến đại biểu Quốc hội. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức nghiên cứu, giải trình thảo luận tại tổ và có báo cáo gửi đến các đại biểu Quốc hội. Tại phiên thảo luận tại hội trường, Phó Chủ tịch của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Qua thảo luận cụ thể như các hành vi bị nghiêm cấm; đào tạo, tập sự hành nghề công chứng, bổ nhiệm công chứng viên; tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng; thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản; thủ tục công chứng giao dịch; cơ sở dữ liệu công chứng; hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024; trình và báo cáo thẩm tra về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung này. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự thảo luận tại 10 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Tiền Giang, Bạc Liêu.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội và nhất trí với nội dung Chính phủ đề xuất đưa thành một khoản tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã

trả của ngân sách nhà nước và các nội dung khác đã nêu tại báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, các ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu tổng thể, toàn diện, đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương hoàn thiện các bảng lương, các chế độ phụ cấp, chế độ năng lương, chế độ tiến thưởng, nguồn lực thực hiện, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập để bảo đảm cải cách chính sách tiền lương thực sự là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ cần tăng cường công tác truyền thông để người có công, người hưởng lương hưu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu đúng về chính sách và tạo sự đồng thuận xã hội khi tổ chức thực hiện.

Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

TIẾP TỤC XÂY DỰNG THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

trong KVPT tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, tỉnh đã và đang xây dựng các công trình phòng thủ theo kế hoạch để ra, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, rút ra bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn và đề ra chủ trương, giải pháp, thống nhất phương hướng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định

số 21/2019/NĐ-CP trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo KVPT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP trong thời gian qua, làm nòng cốt cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Để tiếp tục xây dựng Thái Bình thành KVPT vững chắc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu thực hiện quy hoạch thủ trấn quân sự trong KVPT; xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu

nhệm vụ trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng thể trận an ninh nhân dân gắn với thể trận công phòng toàn dân; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh trật tự và tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm..., bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong

KVPT. UBND các huyện, thành phố nâng cao năng lực quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trong KVPT; quan tâm xây dựng thể trận trong KVPT; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng KVPT; kịp thời huy động các lực lượng tham gia xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh, thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn.

Định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp

Sáng ngày 25/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Dự và trực tiếp thông tin tại hội nghị có các đồng chí: Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS, TS Lê Đình Tỉnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Các đại biểu dự hội nghị được thông tin về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; công tác báo cáo viên xã hội, báo cáo viên về.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII. Chú trọng tuyên truyền Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhất là những xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện sắp diễn ra. Các địa phương, đơn vị bám sát định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của cấp ủy cùng cấp và các tài liệu tuyên truyền để triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời phản ánh tình hình theo quy định.

NGUYỄN TRIỆU

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 25/6, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh dự hội nghị tại các điểm tiếp xúc.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo cử tri kết quả 2 kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất diễn ra vào ngày 10/4/2024 và ngày 15/5/2024;

dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ diễn ra ngày 27/6/2024; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp thứ tám sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp, trọng tâm là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; xem xét, thảo luận báo cáo của các sở, ngành và báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Thời gian dự kiến diễn ra kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh từ ngày 8 - 11/7/2024 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND thành phố và HĐND huyện Vũ Thư đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám tới cử tri.

Cử tri thành phố và huyện Vũ Thư phát biểu bày tỏ kỳ vọng kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, xem xét, quyết định đúng, trúng các vấn đề, đáp ứng mong muốn cũng như giải quyết kiến nghị của cử tri. Cử tri nhất trí với việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn song kiến nghị phải xem xét nâng mức hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng sát thực tế cho các hộ trong diện thu hồi đất; bổ sung vào danh mục những cây, con có giá trị kinh tế cao của các hộ có đất bị thu hồi vào danh mục được đền bù, đồng thời cho phép các hộ tài chính ở địa phương. Khi triển khai các dự án gây lún, nứt nhà dân thì phải đền bù thỏa đáng. Các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa đến chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất cấp lại cho các xã khó khăn; nâng mức hỗ trợ kinh

phí hoạt động cho các thôn; quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải tại một số bãi rác lộ thiên; chỉ đạo nhà máy nước sạch nâng công suất, bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho nhân dân. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng một số tuyến giao thông, hệ thống đèn đường xuống cấp phục vụ đời sống, sinh hoạt, nhu cầu đi lại của người dân; sớm hỗ trợ kinh phí xây nhà cho các đối tượng chính sách. Tỉnh và huyện Vũ Thư có thêm các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn lực cho các địa phương đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh, trong đó

nhấn mạnh: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, thuộc top cao cả nước. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư đều đạt kết quả tích cực. Tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế. Các đồng chí cũng nêu một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên, cử tri, nhân dân thành phố và huyện Vũ Thư tiếp tục đồng thuận, ủng hộ đầy đủ cùng tỉnh và các địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu, rà soát, giải quyết bảo đảm đúng luật, đúng quy định; đồng thời, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới kỳ họp HĐND.

THU HIỀN - HÀ TUYẾT

HỌP TỔ ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử để phát biểu, chất vấn tại kỳ họp; nghiên cứu kỹ tài liệu, chính sách, pháp luật để thảo luận, đóng góp ý kiến đúng, trúng vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; chuyển tải tâm tư, nguyện

vọng của cử tri tới kỳ họp, trên cơ sở đó lựa chọn vấn đề chất vấn từ trường các sở, ngành. Tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh tới đây, các đại biểu cần hoạt động tích cực, trách nhiệm, góp kỹ tài liệu, chính sách, pháp luật để thảo luận, đóng góp ý kiến đúng, trúng vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; chuyển tải tâm tư, nguyện

Công bố nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

Chiều ngày 25/6, Trường Đại học Thái Bình tổ chức hội nghị công bố nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. Đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh dự. Hội nghị đã công bố nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của Hội đồng Trường Đại học Thái Bình đối với Tiến sĩ Hà Văn Đông,

Trưởng phòng Đào tạo, học sinh, sinh viên, Trường Đại học Thái Bình. Sau khi trao nghị quyết bổ nhiệm, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thái Bình phát biểu được mừng Tiến sĩ Hà Văn Đông được tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ mới và mong muốn đồng chí Hà Văn Đông không ngừng học tập, rèn

luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực công tác, đặc biệt trên cương vị mới sẽ luôn gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nhà trường tạo thành tập thể vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

HÀ PHƯƠNG

Tuyên dương 43 gia đình văn hóa tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 23 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024), sáng ngày 25/6, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023. Đồng chí Phạm Văn Nghiệm,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tới dự. Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, lấy ngày 28/6 hàng năm làm ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã

hội và các gia đình đối với công tác gia đình, cùng chung tay xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh"; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phụng dưỡng người già, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi địa phương.

Tại hội nghị, 43 gia đình tiêu biểu đại diện cho 571.810 gia đình văn hóa trong toàn tỉnh được tuyên dương, trong đó 12 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 31 gia đình văn hóa tiêu biểu được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen. Đây là những gia đình có thành tích xuất sắc được vinh danh trên nhiều lĩnh vực: gia đình hiếu học, gia đình

nhẫn nếp gia phong, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình đóng góp tích cực vì cộng đồng. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 gia đình; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho 31 gia đình và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

TỬ ANH

THÔNG BÁO

Giải thể tự nguyện các HTX sản xuất kinh doanh - Dịch vụ nông nghiệp (SXKD-DVNN) trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Hợp tác xã SXKD-DVNN Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 08D800068 cấp ngày 06/6/2016.
MST: 1001189423
Trụ sở làm việc: TDP số 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hợp tác xã SXKD-DVNN Trinh Trại, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đã bị mất
Trụ sở làm việc: TDP Trinh Trại, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
MST: 1001189448
- HTX SXKD-DVNN Nghĩa Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 08047000032 cấp ngày 17/9/2018 (cấp lại).
MST: 101071589
Trụ sở làm việc: TDP Nghĩa Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.
- HTX SXKD-DVNN Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1001071608 cấp ngày 21/8/2021 (cấp lại).
MST: 1001071608
Trụ sở làm việc: TDP Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- HTX SXKD-DVNN thị trấn Diêm Điền, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 08D800085 cấp ngày 23/6/2016.
MST: 08D800085
Trụ sở làm việc: TDP số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Vậy chúng tôi gửi thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết về giải thể, chấm dứt sự tồn tại của các Hợp tác xã, nếu có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì liên hệ trước ngày 30/6/2024 để xem xét giải quyết.

THÔNG BÁO TÌM GIẤY TỜ

Tên tôi là Bùi Thanh Quang
Địa chỉ: Tổ 3, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình
Vào khoảng 14h ngày 15/6/2024 tôi có đi đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Hoàng Diệu về nhà tại tổ 3, phường Đề Thám. Trên đường về nhà tôi có làm rơi một túi giấy tờ trong đó có 1 hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tòa GS3 Smart city mang tên Bùi Thanh Quang, số căn cước 034096009405, cấp ngày 10/05/2024 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nếu ai nhặt được cho tôi xin lại theo số điện thoại 0977892254.
Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!